



Add to your ownCloud



Page:

1 of 2



Automatic Zoom



สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๗๔๕/๕๗ - ๖๐  
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘  
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	<p>๑. จากการนำเสนอข่าว สถานการณ์ข่าวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ดำเนินการและให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ พม.</p> <p>๑.๑ “คนจนคือใคร อยู่ตรงไหนของสังคม เมื่อบ้านเมืองจะเดินหน้าแต่รัฐคิดล้าหลัง” ขอให้ศึกษา มุมมองและนำมาประยุกต์ใช้</p> <p>๑.๒ “เปิดสูตรเทพภาษาอังกฤษ ขว้ลวิทย์ ภูมิสะอาด” ควรเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เพื่อ มุ่งมั่นทำสิ่งที่รัก การมีความเพียร</p> <p>๑.๓ ข่าวเรื่องการออกบัตรสวัสดิการผู้ที่มีรายได้น้อย ให้เป็นบทเรียนการเตรียมความพร้อมทุกด้านใน การทำงานของแต่ละโครงการ</p> <p>๑.๔ ข่าวเรื่องคนไร้ที่พึ่งเขตสัมพันธวงศ์ สนง.เขตได้ดำเนินการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยหาก พบจะดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>๒. การขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป</p> <p>๒.๑ ให้ พม.เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย/การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เพื่อวางแผนการช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายตามบทบาทภารกิจ</p> <p>๒.๒ การเตรียมลงพื้นที่เยี่ยม ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้คำนึงถึงความเรียบร้อย มุ่งเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย</p> <p>๒.๓ สืบเนื่องจาก รอง สง.ป.ม.มาพบขอให้ทุกหน่วยตั้งคณะทำงานติดตามการจัดทำแผน/โครงการ/ กิจกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้มีการทบทวนเป้าหมาย KPI ความซ้ำซ้อน และความสอดคล้องกับ แผนฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเรื่องเร่งด่วน อาทิ การตกแต่งอาคารใหม่ให้ทัน กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๒.๔ การดำเนินงานเรื่องการก่อสร้างอาคารใหม่ กระทรวง พม. ขอให้มีความต่อเนื่องและควรให้แล้ว เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดย รมว.พม.จะเป็นประธานในการประชุมเรื่องดังกล่าวด้วยตนเองภายใน สัปดาห์หน้า</p> <p>๒.๕ การวางแผนพัฒนาผู้แสดงความสามารถอย่างเป็นระบบ</p> <p>๒.๖ การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สะท้อนให้เห็นว่าเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับและ เชื่อถือจาก ประชาชนโดยทั่วไป ขอให้พัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป</p> <p>๒.๗ การติดตามงาน พม. ที่รอเสนอ ครม. อาทิ ผลการดำเนินงานของคณะทำงาน E๖ สรุปผลการ ดำเนินกระทรวง พม. รอบ ๓ ปี โครงการบ้านผู้ที่มีรายได้น้อยปทุมธานีโมเดล โครงการฝึกสุนัขนำทางสำหรับผู้ พิการทางสายตา</p>	<p>สป./ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>พล.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สป.</p> <p>พล.</p> <p>พล.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>

(นางเรวดี ตันเสถียร)  
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ดย.  
หัวหน้าเวรอำนาจการ สปก.พม.

(นางสาวแรมรุ่ง สุบรรณเสนีย์)  
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี